



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

ที่ ทส. ๑๖๑๘.๑/ ๐๙๐๓ วันที่ ๐๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และ  
ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

เรียน คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนัก  
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ที่ ๓๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๐๔ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ  
ลูกจ้างประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) เพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ  
ปฏิบัติราชการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ  
วิธีการที่กรมป่าไม้กำหนด นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) จึงขอเชิญประชุมคณะกรรมการ  
เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติราชการสำนัก  
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ครั้งปีแรก ๑ เมษายน ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)  
ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)  
โดยพร้อมเพรียงกัน

(นายสมบุญ ธีรบัณฑิตกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

# สำเนา

คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ที่ ๓๖๕/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้หน่วยงาน  
จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การกลั่นกรองการประเมินผลการ  
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ในการพิจารณา  
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติ  
ราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ จึงแต่งตั้ง  
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ปฏิบัติราชการสำนักจัดการทรัพยากร  
ป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ประธานกรรมการ
  ๒. ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน กรรมการ
  ๓. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ กรรมการ
  ๔. ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ กรรมการ/เลขานุการ
  ๕. นายสำรวย อริเดช ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงนาม) สมบูรณ์ ชีรบัณฑิตกุล

(นายสมบูรณ์ ชีรบัณฑิตกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สำเนาถูกต้อง



(นายธานี เนมีย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ